



Lời Ngỏ

Kính thưa quý Cha, quý Thầy, quý Sơ, quý Ông Bà Anh Chị Em kính mến,

Năm cũ đang dần khép lại nhường chỗ cho một năm mới sắp tới. Năm mới được bắt đầu bằng ngày đầu của mùa Xuân, cũng là ngày Tết Cổ Truyền của dân tộc Việt Nam.

Năm nay Cộng Đoàn Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời chọn chủ đề “TẾT AN LÀNH” cho tờ Đặc San Xuân Nhâm Dần 2022.

Ước mong năm mới mang lại cho mọi người một cuộc sống an lành, vì trong suốt hai năm qua, chúng ta đã phải sống trong hoang mang, lo sợ vì cơn đại dịch Covid 19. Nhiều gia đình đã mất đi những người thân yêu. Mọi công việc, mọi sinh hoạt bị đình trệ. Khắp nơi trên thế giới đều lâm vào cảnh khó khăn. Hơn lúc nào hết, sống trong an lành là niềm khát khao của mọi người trên toàn thế giới đang kiếm tìm.

Là người Kitô hữu, chúng ta luôn tin tưởng được Thiên Chúa yêu thương, dù ở trong bất kỳ hoàn cảnh nào của cuộc sống. Ngài luôn quan tâm nâng đỡ và ban cho chúng ta muôn vàn Hồng Ân. Lòng tin tưởng ấy mới thật sự mở ra niềm hy vọng cho một năm mới an lành tươi sáng, cho một mùa Xuân tràn đầy sức sống mới, như cây vãn đâm chồi nảy lộc, cuộc sống vẫn tiếp tục trở sinh hoa trái. Đó chính là bằng chứng tình yêu của Chúa không bao giờ thay đổi, và đó mới đích thực là mùa Xuân mở ra trong lòng mọi người. Nhìn lại một năm đã qua, những biến cố trong cuộc đời cá nhân, gia đình, Cộng Đoàn Giáo Xứ, tại quê hương thân yêu Việt Nam, và tại đất nước ta đang sinh sống, chúng ta nhận ra rằng tất cả đều do sự yêu thương, an bài, quan phòng của Thiên Chúa, Đấng giàu Lòng Thương Xót luôn nâng đỡ bao bọc ta.

Với tâm tình biết ơn của người con thảo, chúng ta dâng lời ca ngợi và cảm tạ Chúa, và dâng năm sống mới lên cho Chúa, để xin Người chúc lành, thánh hóa và ban ơn cho chúng ta:

“Hãy tạ ơn Chúa vì Chúa nhân từ,
muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương.” (Tv 106, 1).

Trước thềm năm mới, Ban Chấp Hành Cộng Đoàn cùng toàn thể các Ban Ngành xin kính chúc quý Cha, quý Thầy, quý Sơ, quý Ông Bà Anh Chị Em một năm mới an khang, thịnh vượng, luôn tràn đầy sức khỏe và bình an.

Thân ái kính chào,
Ban Chấp Hành Cộng Đoàn Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời - Giáo Phận Metuchen, NJ .

